
Fundur í Samaskipahöllinni þriðjudaginn 10 ágúst kl 18.00

Mætt: Sverrir, Pétur, Margrét, Gréta og Lilja sat fundinn.

1. Tekið fyrir erindi frá Hjóreiðafélaginu Tind v/fyrirhugaðs Íslandsmóts í fjallahjólamaraþoni.
Keppnin gæti verið að einhverjum hluta á reiðvegunum

okkar. Samþykkt var að ræða við Tind og finna flöt á málinu en það er alveg ljóst að hjóla og
hestamenn þurfa að eiga góð samskipti.

2. Fyrirhugaður fundur með stjórn, æskulýðs og fræðslunefnd um starf Yfirþjálfara og
skipulagningu námskeiða og æfinga hjá félaginu.

3. Metamót. Farið yfir stöðu mála.

4. Önnur mál.

Fundi slitið kl 19.15

Sverrir ritaði fundargerð.


